

Số: 101/KH-ĐHXDMT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025”

Thực hiện Công văn số 1716/BXD-TCCB ngày 19/5/2022 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 131/QĐ-TTG ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Nhà trường giai đoạn 2022-2025.

Làm căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc xây dựng chương trình, dự án triển khai cụ thể, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

2. Yêu cầu

Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai theo Quyết định số 131/QĐ-TTG ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ được xác định trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và đảm bảo tính khả thi.

Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

TT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm chủ yếu	Ghi chú
1	Kế hoạch thực hiện	Trung tâm Thông tin - Thư viện	Các đơn vị	06/2022	Kế hoạch	

TT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm chủ yếu	Ghi chú
2	Tuyên truyền về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025	Phòng Tổ chức-hành chính	Các đơn vị	06/2022	Kế hoạch	
3	Xây dựng Dự án “Triển khai phần mềm Quản trị nhà trường” (Xây dựng một hệ quản trị CSDL tập trung, liên thông giữa tất cả các phần mềm ứng dụng, công tác quản lý điều hành của Nhà trường)	Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc	Các đơn vị	06-07/2022	Thuyết minh đề cương và dự toán chi tiết	Lập Dự án xin kinh phí đầu tư
4	Xây dựng kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật	Phòng Tổ chức-hành chính	Các đơn vị	2022-2025	Kế hoạch đào tạo	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng
5	Số hóa các dữ liệu Nhà trường	Các đơn vị	Phòng Tổ chức-hành chính	2023-2025	Kế hoạch số hóa dữ liệu	
6	Rà soát và ban hành các văn bản quy định về cơ sở dữ liệu của Trường	Trung tâm Thông tin - Thư viện	Các đơn vị	2022-2023	Quyết định của Hiệu trưởng quy định về cơ sở dữ liệu.	
7	Rà soát và ban hành các văn bản quy định, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và lĩnh vực liên quan	Các đơn vị	Trung tâm Thông tin - Thư viện	2022-2023	Các quy định, quy trình	
8	Xây dựng các tiêu dự án số (Nhóm chuyển đổi số về công tác Đảng + Đoàn thể)	Tổ chức Đảng, Đoàn thể	Các đơn vị	2023-2025	Dự án	



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch trong các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Kịp thời chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị.

2. Trưởng các đơn vị

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp với nhiệm vụ của các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai chương trình, kế hoạch của Trường.

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ được giao trong chương trình gửi về Trung tâm Thông tin - Thư viện để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ được phê duyệt tại kế hoạch, các đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí theo quy định gửi Ban chỉ đạo tổng hợp, Nhà trường xem xét trình Bộ Xây dựng phê duyệt kinh phí triển khai.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT; TT TT-TV.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Xuân